

สัมมนาพิจารณา สร้างความพร้อมเกี่ยวกับ ร่างมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9, IFRS 7 และ TAS 32)

หลังจากที่มีการรอคอยติดตามกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพหลาย ๆ ท่านคงได้ยื่นข้อมาบ้างแล้วว่าประเทศไทยจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาประกาศใช้ในปี 2562 โดยมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ๆ ได้แก่ **IFRS 9, IFRS 7 และ TAS 32** เมื่อมาตรฐานฯ กลุ่มนี้นำมาใช้ในประเทศไทยจะกระทบต่อรายการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอย่างไรบ้าง หากพิจารณาเพียงชื่อกลุ่มมาตรฐาน คือ เครื่องมือทางการเงิน หลายท่านคงคิดว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจะมีเพียงธุรกิจ**สถาบันการเงิน**แต่แท้จริงแล้ว ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบยังรวมไปถึง**ธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย**ด้วย เนื่องจากมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินออกมาเพื่อกำหนดถึงวิธีการปฏิบัติทางบัญชี ได้แก่ การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การเงินสำรองขาดทุนโดยค่าของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ให้สะท้อนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) รูปแบบการบริหารสินทรัพย์ และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของกิจการอย่างชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นจากมาตรฐานเดิมที่ประเทศไทยใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ดังนั้นธุรกิจใดที่มีเครื่องมือทางการเงิน เช่น ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมเงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า หรือ เงินกู้ยืม เป็นต้น เข้าข่ายเป็นธุรกิจที่ต้องประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ผู้ควรเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกสมาคมธนาคารไทย
- สมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย
- สมาชิกสมาคมประกันวินาศภัย
- ผู้ลงทุนและผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- นักวิเคราะห์

วันอังคาร และวันพุธที่
20 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใหม่)
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

ปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐานฯ) กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน เพื่อนำมาประกาศใช้ในประเทศไทย โดยคาดว่าจะนำมาใช้ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตระหนักว่ามาตรฐานฯ กลุ่มดังกล่าวต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลและระบบต่าง ๆ เช่น ระบบหลักในการดำเนินธุรกิจ (Core System) เพื่อจัดประเภทและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินให้สะท้อนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการนำวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) มาวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงการประเมินผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยพิจารณาผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพการณ์และความเสี่ยงของกิจการเอง เป็นต้น การสัมมนาพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินในครั้งนี้ได้รวบรวมประเด็นสำคัญและประเด็นการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ ประเด็นสำคัญ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานฯ ดังกล่าว

ในการนี้ สภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ของบริษัท/หน่วยงานท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

เนื้อหาหลักในการสัมมนา

ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

วัตถุประสงค์

- เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ประเด็นที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งแสดงความคิดเห็น
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ใหม่
- เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการนำหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใช้ปฏิบัติ

หัวข้อการอบรม

วันที่/เวลา	หัวข้ออบรม	วิทยากร
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น	<ul style="list-style-type: none"> • ประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของ TFRS 9 Financial Instrument <ul style="list-style-type: none"> - การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน - การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน - การบัญชีป้องกันความเสี่ยง • การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง • ถาม-ตอบปัญหา และแสดงความคิดเห็น 	<p>คุณสมบุรณ์ คุณศิริภิญโญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าส่วนตรวจสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด • กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ <p>คุณยุวณัฐ เทพทรงจ้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าส่วนตรวจสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด • ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการศึกษา และติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-16.30 น	<ul style="list-style-type: none"> • ประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของ TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures • ประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของ TAS 32 Financial Instruments: Presentation • การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง • ถาม-ตอบปัญหา และแสดงความคิดเห็น 	<p>คุณยุพิน เรืองฤทธิ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายธุรกิจและบัญชีสถาบันการเงิน ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ <p>คุณณรงค์ ภาณุเดชทิพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้บริหารทีม สำนักนโยบายธุรกิจและบัญชีสถาบันการเงิน ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

